

Số: 06 /KH-VKS

Hà Nam, ngày 16 tháng 4 năm 2019

KẾ HOẠCH

Triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV – 2019 trong ngành Kiểm sát Hà Nam

Thực hiện Công văn số 371-CV/BCSD ngày 02/4/2019 của Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao, Kế hoạch số 54/KH-VKSTC ngày 03/4/2019 của Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSND tối cao về việc triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019 trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng Kế hoạch triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 trong ngành Kiểm sát Hà Nam như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Hưởng ứng, tổ chức triển khai, tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IV là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền năm 2019, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành kiểm sát trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Kiểm sát viên về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành; phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; giới thiệu những cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương, nhân rộng và đấu tranh phê bình, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, tồn tại. Đồng thời giúp nhân dân hiểu hơn về Viện kiểm sát, về người cán bộ Kiểm sát, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

II. NỘI DUNG

- Các tác phẩm tham dự Giải viết về xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, đạo đức, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng...

Nội dung các tác phẩm dự Giải cần gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát, các mặt hoạt động, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới, cải cách tư pháp; tập trung vào các chủ đề sát với thực tiễn hoạt động của Ngành, với phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn đầu mối, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, tập trung làm tốt nhiệm vụ chống oan sai,

